

ตารางที่ 9 กำหนดการสอน

กำหนดการสอนวิชาพลศึกษา
 ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
 ผู้สอน นายณัฐพงษ์ พิมจันทร์

สัปดาห์	ส/พ/ช	หน่วย/บท	เรื่อง	รายละเอียดการสอน
1	ส 3 พ 3.2 ช 2 ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมนตาม คำแนะนำ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- ความหมายเกม เตล็ด	- ความหมายเกมเบ็ดเตล็ด
2	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม กิจกรรมทางกายที่ใช้การ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมคนขาเก	- การเล่นเกมคนขาเก - จุดมุ่งหมายการเล่นเกมนคน ขาเก
3	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม กิจกรรมทางกายที่ใช้การ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมกาฟักไข่	- การเล่นเกมกาฟักไข่
4	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม กิจกรรมทางกายที่ใช้การ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมขึ้นเขา ลงน้ำ	- การเล่นเกมขึ้นเขา ลงน้ำ
5	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม กิจกรรมทางกายที่ใช้การ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมคนเก็บขยะ	- การเล่นเกมคนเก็บขยะ

ลำดับ	ส/พ/ช	หน่วย/บท	เรื่อง	รายละเอียดการสอน
6	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมชักเย่อ	- การเล่นเกมชักเย่อ
7	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมจับหมู่	- การเล่นเกมจับหมู่
8	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมลิงชิงบอล	- การเล่นเกมลิงชิงบอล
9	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมวิ่งเก็บของ	- การเล่นเกมวิ่งเก็บของ
10	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมเป่ายี่งอุบซิงเมือง	- การเล่นเกมเป่ายี่งอุบซิงเมือง
11	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมมอญซ่อนผ้า	- การเล่นเกมมอญซ่อนผ้า

ลำดับ	ส/พ/ช	หน่วย/บท	เรื่อง	รายละเอียดการสอน
12	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมน้ำนิ่ง-น้ำไหล	- การเล่นเกมน้ำนิ่ง-น้ำไหล
13	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมบอลลอดอุโมงค์	- การเล่นเกมบอลลอดอุโมงค์
14	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมกระโดดกบผลัด	- การเล่นเกมกระโดดกบผลัด
15	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมเธอจำอยู่ไหน	- การเล่นเกมเธอจำอยู่ไหน
16	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมยิงบอลลงตะกร้า	- การเล่นเกมยิงบอลลงตะกร้า
17	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมวีน้ผลัดบอล	- การเล่นเกมวีน้ผลัดบอล

ลำดับ	ส/พ/ช	หน่วย/บท	เรื่อง	รายละเอียดการสอน
18	ส 3 พ 3.1 ช 2 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม กิจกรรมทางกายที่ใช้การ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 1 สนุกกับการ เล่นเกมเบ็ดเตล็ด	- เกมยิงบอลเข้ารู	- การเล่นเกมยิงบอลเข้ารู
19	ส 3 พ 3.2 ช 1 ออกกำลังกาย และเล่นเกม ตามคำแนะนำอย่างสนุกสนาน	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 2 การปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยใน การเล่นเกม	- ประโยชน์ของการ เล่นเกม	- ประโยชน์ของการเล่นเกม
20	ส 3 พ 3.2 ช 2 ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมนตาม คำแนะนำ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สนุกกับเกมเบ็ดเตล็ด บทที่ 2 การปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยใน การเล่นเกม	- การเล่นเกมให้ ปลอดภัย	- การเล่นเกมให้ปลอดภัย